

**QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC VKA
(VKA PEDIGREE) và
TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN**

A. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ		
BƯỚC 1	TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ	
	Bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ	GHI CHÚ
	Các loại giấy tờ	Bắt buộc phải đầy đủ - đúng theo yêu cầu quy định.
01	Đơn đăng ký mẫu số 8.1	<ul style="list-style-type: none"> - Điền đầy đủ thông tin, không bỏ trống. - Bằng chữ IN HOA - Thông tin Địa chỉ thường trú và Số ĐT của Chủ nuôi của từng chó con đăng ký giấy phải trung thực. Nếu không đúng, VKA có quyền hủy giấy đăng ký này.
01	Bản sao Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc (Giấy Pedigree) CHÓ CHA	Sao cả 02 mặt của giấy.
01	Bản sao Giấy Chứng Nhận Nguồn Gốc (Giấy Pedigree) CHÓ MẸ	Sao cả 02 mặt của giấy
01	Bản sao y công chứng CCCD người đăng ký	<ul style="list-style-type: none"> - Còn hiệu lực pháp lý: <ul style="list-style-type: none"> + 06 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Chính quyền địa phương hoặc Văn phòng Công chứng Số). + 03 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Văn phòng Công chứng Tư nhân). - Trường hợp đăng ký trực tiếp tại Văn phòng VKA: có thể đưa CCCD cho Nhân viên VKA lấy bản sao tại chỗ, và văn phòng chỉ giữ bản sao này có đóng dấu "Bản Sao Tại VP".
01	Bản sao y công chứng CCCD chủ nuôi CHÓ MẸ / người nhân giống	<ul style="list-style-type: none"> - Nếu người đăng ký không phải chủ nuôi / người nhân giống. - Còn hiệu lực pháp lý: <ul style="list-style-type: none"> + 06 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Chính quyền địa phương hoặc Văn phòng Công chứng Số). + 03 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Văn phòng Công chứng Tư nhân).
01	Bản sao y CCCD chủ nuôi CHÓ BỐ	Không cần công chứng đối với CCCD có mã QR.
01	Bản sao y CCCD chủ nuôi của từng chó con cần đăng ký giấy	Không cần công chứng đối với CCCD có mã QR.

	Hình ảnh thể hiện chó thực tế	<ul style="list-style-type: none"> - Có thể in bằng giấy ảnh / giấy in màu – thể hiện được màu sắc thực tế của chó. - Hình minh họa tại trang cuối.
01 / 02	Hình chụp bên trái / phải toàn thân CHÓ MẸ	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh thể hiện rõ nét, nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể chó (đầu, thân, các chi, đuôi) - Đối với chó lông toàn màu (không đốm, không mảng màu) có thể chỉ cần 01 hình chụp bên.
01 / 02	Hình chụp bên trái / phải toàn thân CHÓ BỐ	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh thể hiện rõ nét, nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể chó (đầu, thân, các chi, đuôi) - Đối với chó lông toàn màu (không đốm, không mảng màu) có thể chỉ cần 01 hình chụp bên.
01 / 02	Hình chụp bên trái / phải toàn thân từng CHÓ CON	<ul style="list-style-type: none"> - Hình ảnh thể hiện rõ nét, nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể chó (đầu, thân, các chi, đuôi) - Đối với chó lông toàn màu (không đốm, không mảng màu) có thể chỉ cần 01 hình chụp bên. - Đăng ký bao nhiêu chó con cùng bày thì cần bấy nhiêu hình.
01	Hình chụp máy quét microchip đang hiển thị mã số Microchip của CHÓ MẸ	<ul style="list-style-type: none"> - Thấy rõ mã số Microchip, - Máy được chụp khi còn để trên cơ thể chó.
01	Hình chụp máy quét microchip đang hiển thị mã số Microchip của CHÓ BỐ	<ul style="list-style-type: none"> - Thấy rõ mã số Microchip, - Máy được chụp khi còn để trên cơ thể chó.
XÁC NHẬN HỒ SƠ ĐẠT ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ		
Điều kiện xét duyệt theo đúng Điều lệ, Quy trình, Quy định, Bản tiêu chuẩn giống của FCI, VKA trong nhân giống, trong cấp giấy chứng nhận nguồn gốc, trong cấp chuyển đổi chủ nuôi.		
THU PHÍ ĐĂNG KÝ (chỉ khi hồ sơ đạt)		
<ul style="list-style-type: none"> - Bảng tiền mặt (có biên nhận được đóng dấu xác nhận từ VKA, được ghi rõ ngày thu), - Bảng chuyển khoản vào tài khoản Hiệp hội NNN Chó giống Việt Nam (có giấy xác nhận của ngân hàng hoặc hình ảnh xác nhận giao dịch của ngân hàng, và đính kèm hồ sơ đăng ký.) 		
BƯỚC 2	CẤP MICROCHIP CHO TỪNG CHÓ CON ĐĂNG KÝ	
	Theo đúng quy định cấp & cấy microchip cho chó giống VKA quản lý.	
BƯỚC 3	BAN HÀNH – CẤP BẢN GỐC GIẤY VKA PEDIGREE	
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông thường là từ 90 ngày làm việc, Văn phòng VKA sẽ tiến hành lưu trữ thông tin, hình ảnh, in ấn bản gốc giấy VKA pedigree, và ban hành, gửi cho người đăng ký. - Lưu ý: chỉ cấp 01 bản cứng duy nhất cho 01 cá thể chó. 	

B. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC TRONG QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ:

- **Thời gian** ban hành và cấp giấy VKA pedigree là 03 tháng (tính từ ngày VKA nhận được phí đăng ký).
- **Dịch vụ cấp nhanh** giấy VKA pedigree là 07 ngày làm việc (tính từ ngày VKA nhận được phí đăng ký).
- **Đăng ký giấy VKA pedigree** chỉ cần đăng ký cho một cá thể chó cần làm giấy, không bắt buộc phải làm cho toàn bộ chó thuộc cùng một lứa sinh. Nhưng chỉ có thể đăng ký cho những chó con thuộc cùng một lứa sinh vào cùng một thời điểm, không nhận đăng ký vào thời điểm khác nhau.

C. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY VKA PEDIGREE		
BƯỚC 1 TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ		
Bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ		GHI CHÚ
Các loại giấy tờ		Bắt buộc phải đầy đủ - đúng theo yêu cầu quy định.
01	Đơn đăng ký mẫu số 12	- Điền đầy đủ thông tin, không bỏ trống. - Bằng chữ IN HOA
01	Bản sao y công chứng CCCD người đăng ký	- Còn hiệu lực pháp lý: + 06 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Chính quyền địa phương hoặc Văn phòng Công chứng Số). + 03 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Văn phòng Công chứng Tư nhân). - Trường hợp đăng ký trực tiếp tại Văn phòng VKA : có thể đưa CCCD cho Nhân viên VKA lấy bản sao tại chỗ, và văn phòng chỉ giữ bản sao này có đóng dấu “Bản Sao Tại VP”.
01	Bản sao y công chứng CCCD chủ nuôi	- Nếu người đăng ký không phải chủ nuôi. - Còn hiệu lực pháp lý: + 06 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Chính quyền địa phương hoặc Văn phòng Công chứng Số). + 03 tháng kể từ ngày công chứng (đối với sự xác nhận từ Văn phòng Công chứng Tư nhân).
01	Bản sao bộ hồ sơ đăng ký Giấy CNNG	- Phải có dấu xác nhận của VKA. - Nếu không có thì: + Thời gian cấp lại cách thời gian cấp bản gốc trên 01 năm tròn. + Biên bản xác nhận đã không còn lưu hồ sơ đăng ký, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và hình thức xử phạt vi phạm của hiệp hội VKA. + Chỉ cấp lại 01 lần duy nhất khi mất hồ sơ đăng ký có dấu xác nhận của VKA.

	01	Giấy VKA pedigree bản chính đã bị hư hại. Hoặc giấy xác nhận thất lạc thư từ bưu điện	- Trong trường hợp giấy VKA pedigree bản gốc bị rách, cháy góc, thấm ướt hoặc những hư hại khác. - Trong trường hợp thư gửi giấy VKA pedigree bị thất lạc.
XÁC NHẬN HỒ SƠ ĐẠT ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ			
Điều kiện xét duyệt theo đúng Điều lệ, Quy trình, Quy định, Bản tiêu chuẩn giống của FCI, VKA.			
THU PHÍ ĐĂNG KÝ (chỉ khi hồ sơ đạt)			
<ul style="list-style-type: none"> - Bảng tiền mặt (có biên nhận được đóng dấu xác nhận từ VKA, được ghi rõ ngày thu), - Bảng chuyển khoản vào tài khoản Hiệp hội NNN Chó giống Việt Nam (có giấy xác nhận của ngân hàng hoặc hình ảnh xác nhận giao dịch của ngân hàng, và đính kèm hồ sơ đăng ký.) 			
BƯỚC 2	BAN HÀNH – CẤP BẢN “CẤP LẠI” GIẤY VKA PEDIGREE		
<ul style="list-style-type: none"> - VKA sẽ tiến hành lưu trữ thông tin, hình ảnh, cho in ấn bản “cấp lại” giấy VKA pedigree, và gửi cho chủ nuôi. - Lưu ý: chỉ cấp 01 bản cứng duy nhất cho 01 cá thể chó. 			

Lưu ý:

- Chỉ cấp lại giấy VKA pedigree khi **chủ nuôi hợp pháp** đăng ký.
- Nội dung bản cấp lại hoàn toàn chính xác với bản gốc đã cấp.
- Bản cấp lại của giấy VKA pedigree sẽ được đóng dấu đỏ ghi chú “**BẢN CẤP LẠI – REISSUE**”, và có ghi rõ ngày cấp lại bên góc trái bên dưới của giấy VKA pedigree.

D. Trách nhiệm những nhân viên VKA tiếp nhận, cấp và ban hành giấy VKA Pedigree:

- Bảo mật thông tin. Không để lộ hình ảnh, nội dung bản sao y công chứng CCCD, hộ chiếu, ID của người đăng ký, người nhân giống, chủ nuôi với những người không thuộc bộ phận tiếp nhận, quản lý, xác nhận thông tin đăng ký của VKA trong thời gian xác nhận và tiến hành nhập liệu, in ấn, ban hành giấy VKA pedigree hoặc người không thuộc cơ quan điều tra theo đúng quy định luật pháp của Việt Nam.
- Chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký có đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ được yêu cầu đính kèm theo quy định trên. Nếu bất kỳ thông tin cần điền trong mẫu đơn bị bỏ trống, không tiếp nhận bộ hồ sơ này.
- Kiểm tra, rà soát cẩn thận, kỹ lưỡng thông tin, hình ảnh của bộ hồ sơ. Chỉ xác nhận hồ sơ “**ĐẠT ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ**” theo đúng Điều lệ, Quy trình, Quy định, Bản tiêu chuẩn giống của FCI, VKA trong nhân giống, trong cấp giấy chứng nhận nguồn gốc, trong cấp chuyên đổi chủ nuôi, trong cấp lại giấy chứng nhận. Nếu sai sót, phải thông báo ngay với

Quản lý văn phòng, Lãnh đạo VKA, và người đăng ký để có hướng khắc phục phù hợp quy định, quyền lợi người liên quan.

- Điền đầy đủ, chính xác thông tin được yêu cầu xác nhận trong “phần thông tin của VKA” trong mẫu đơn số 8.1 hoặc mẫu đơn số 12 (nếu trong trường hợp xin cấp lại).
- Thu phí đăng ký (nếu hồ sơ đạt) bằng tiền mặt, thì phải gửi biên nhận có dấu xác nhận từ VKA, được ghi rõ ngày thu cho người đăng ký. Hoặc nếu người đăng ký chuyển khoản vào tài khoản Hiệp hội NNN Chó giống Việt Nam, phải lưu giữ bản sao y giấy xác nhận của ngân hàng hoặc hình ảnh xác nhận giao dịch của ngân hàng, và đính kèm hồ sơ đăng ký.
- Đóng dấu xác nhận tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày xác nhận.
- Sao y toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận, gửi trả bộ sao y này cho người đăng ký.
- Lưu, bảo quản toàn bộ hồ sơ gốc đầy đủ, cẩn thận, theo thứ tự khoa học. Không được để thất lạc, gây hư hại hồ sơ gốc.
- Sao lưu dữ liệu đúng với thông tin, hình ảnh thuộc hồ sơ gốc vào hệ thống quản lý của VKA theo đúng quy định, quy chế của hiệp hội.
- In ấn thông tin chính xác theo hồ sơ đăng ký, hệ thống dữ liệu VKA. Nếu do nhập liệu sai, nhân viên phải chịu trách nhiệm, phải tiến hành cấp giấy có thông tin đúng ngay lập tức sau khi phát hiện lỗi sai. Không phụ thu phí cấp lại giấy in sai do nhân viên nhập liệu sai, và phí cấp lại sẽ trừ trực tiếp vào lương của nhân viên nhập sai dữ liệu.
- Đối với những chó giống, những người đăng ký, những chủ nuôi, những người nhân giống đã thuộc danh sách đăng ký giấy sai phạm, giấy giả trong thời gian qua đã được gửi đến cơ quan điều tra (công an), nếu đăng ký hồ sơ yêu cầu cấp lại giấy VKA pedigree, nhân viên KHÔNG được xác nhận “Đạt điều kiện đăng ký”, không được thu phí đăng ký. Phải báo cáo bằng văn bản đính kèm hồ sơ đăng ký với Ủy ban Kiểm tra VKA, Ban Lãnh đạo. Chờ quyết định Ủy ban Kiểm tra VKA, Ban lãnh đạo.
- Nếu nhân viên gây ra sai sót phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm với sai phạm của mình theo quy định của hiệp hội và Chính quyền Việt Nam.

Tùy theo mức độ nghiêm trọng trong sai phạm cấp & ban hành giấy VKA pedigree, nhân viên phải chịu hình thức xử lý vi phạm theo quy định VKA như sau:

- **Đối với sai phạm mức độ không nghiêm trọng lần thứ 1**, cảnh cáo và phạt trừ lương theo trị giá gấp đôi phí đăng ký hồ sơ. Giấy VKA pedigree sai sẽ bị hủy. Nếu nhân viên này là chủ nuôi / người nhân giống sẽ không được tiến hành đăng ký giấy pedigree / giấy export pedigree trong thời gian 03 năm. Và nhân viên vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.

- **Đối với sai phạm mức độ không nghiêm trọng lần thứ 2**, cảnh cáo và phạt trừ lương theo giá trị gấp ba phí đăng ký hồ sơ. Giấy VKA pedigree sai sẽ bị hủy. Nếu nhân viên này là chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước quyền đăng ký tham gia bất kỳ hoạt động thuộc sự quản lý của VKA, và hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc - dưới quyền VKA trong thời gian 02 năm. Và nhân viên vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.
- **Đối với sai phạm mức độ không nghiêm trọng lần thứ 3**, phạt trừ lương theo giá trị gấp bốn phí đăng ký hồ sơ và cho thôi việc. (Khoản phí này sẽ được dùng hoàn trả phí cho người đăng ký trong trường hợp nhân viên VKA sai phạm, và bổ sung vào quỹ dùng chi tiêu các hoạt động của Hiệp hội.) Giấy VKA pedigree sai sẽ bị hủy. Nếu nhân viên này là chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước quyền đăng ký tham gia bất kỳ hoạt động thuộc sự quản lý của VKA, và hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc dưới quyền VKA trong thời gian 03 năm. Và nhân viên vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.
- **Đối với sai phạm nghiêm trọng**, cho thôi việc, yêu cầu nhân viên này bồi thường phí tùy theo thiệt hại gây ra với hiệp hội. Giấy VKA pedigree sai sẽ bị hủy. Nếu nhân viên này là chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước quyền đăng ký tham gia bất kỳ hoạt động thuộc sự quản lý của VKA, và hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc dưới quyền VKA trong thời gian vĩnh viễn. Và nhân viên vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.

E. Trách nhiệm người đăng ký, chủ nuôi, người nhân giống, người chuyển nhượng / bán:

- Điền đầy đủ, đúng chính xác thông tin trong mẫu đơn số 8.1 hoặc mẫu đơn 12 (nếu yêu cầu cấp lại), ghi bằng chữ IN HOA;
- Nộp đầy đủ giấy tờ, hình ảnh theo đúng yêu cầu thuộc quy trình trên; bắt buộc bản sao y công chứng còn hiệu lực pháp lý của CCCD nhằm đảm bảo tính xác thực việc đăng ký này do **chủ ý** của chính bản thân chủ nuôi / người nhân giống. (Đã từng có nhiều trường hợp trước đây, bản sao y hoặc bản sao y công chứng không còn hiệu lực pháp lý CCCD bị người xấu lưu lại và sử dụng để đăng ký giấy pedigree, giấy export pedigree, giấy chuyển đổi chủ nuôi, mà không có sự chấp thuận từ chủ nuôi / người nhân giống hợp pháp, gây ảnh hưởng quyền lợi cho chủ nuôi / người nhân giống cũng như người mua / nhận chuyển nhượng chó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu hệ thống quản lý, sô phá hệ VKA, liên đới FCI.)

- Sau khi nhân viên VKA xác nhận “ĐẠT ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ”, người đăng ký phải đóng phí đầy đủ theo quy định VKA;
- Lưu giữ hồ sơ (bản sao y), biên nhận do VKA trả sau khi xác nhận thông tin (nên tối thiểu trong 01 năm kể từ ngày đăng ký.) Nếu có những vấn đề khiếu nại, người đăng ký dùng bản lưu này để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.
- Bàn giao / chuyển nhượng chó đúng với giấy VKA pedigree do VKA cấp.
- Cung cấp bản sao y công chứng còn hiệu lực pháp lý CCCD của người nhân giống (chủ chó mẹ) nhằm đảm bảo xác thực chính bản thân là người đăng ký giấy VKA pedigree cho bày chó con của chó cái do mình là chủ nuôi. Trong thời gian trước, đã xảy ra nhiều trường hợp người đăng ký vì lí do nào đó có được bản sao CCCD của người nhân giống, hình ảnh giấy VKA pedigree của chó bố và chó mẹ, đã mạo danh người nhân giống để đăng ký cho chó con, dẫn đến thiệt thòi cho chính người nhân giống trong việc chuyển nhượng chó giống có giấy và không giấy, hoặc bị gặp rắc rối khi cần đăng ký giấy cho bày chó đúng do bản thân nhân giống, cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống quản lý giống của hiệp hội.
- Cung cấp chính xác, chi tiết đầy đủ thông tin cá nhân (địa chỉ thường trú, số điện thoại...) của chủ nuôi mới sở hữu từng chó con đăng ký giấy nhằm tạo điều kiện hiệp hội lưu trữ thông tin chính xác cho hệ thống quản lý giống, tránh gây ảnh hưởng trong việc đăng ký các dịch vụ do VKA tổ chức và quản lý về sau.
- Nếu người đăng ký không phải là người nhân giống thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp, để bảo vệ quyền lợi chính mình, không chịu trách nhiệm cho sai phạm liên quan đến việc người nhân giống cố tình cung cấp sai thông tin, giấy tờ, hình ảnh được yêu cầu trong hồ sơ đăng ký, bán / chuyển nhượng chó thực tế không đúng với giấy VKA pedigree do VKA cấp. Hoặc không bị rơi vào hoàn cảnh đã xảy ra rất nhiều trong thời gian qua, người mua chó con mua chó với điều kiện không kèm theo giấy VKA pedigree, nhưng có được bản sao CCCD của chủ chó mẹ đã mạo nhận được sự ủy quyền từ người chủ chó mẹ để đăng ký giấy VKA pedigree cho chó con đã mua.
- Nếu người nhân giống ủy quyền cho người thứ ba khi đăng ký hồ sơ với VKA, cần phải có giấy ủy quyền hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính mình, giấy tờ tùy thân (01 bản sao y công chứng còn hiệu lực pháp lý) được đảm bảo an toàn. Không bị kẻ gian cố tình lấy cắp thông tin cá nhân (ví dụ trường hợp từng nhờ người khác đăng ký giấy pedigree trong quá khứ nên người này còn lưu giữ hình ảnh, bản sao y của CCCD, hoặc hình ảnh giấy pedigree bản gốc của chó bố, chó mẹ bị lấy cắp do lúc trao đổi xác nhận thông tin trong việc mua bán trên mạng điện tử, qua tin nhắn,...) Nếu có sai phạm trong quá trình cung cấp thông tin, hình

ảnh, giấy tờ do người đăng ký cố tình cung cấp sai, chủ nuôi / người nhân giống cũng có đủ bằng chứng hợp pháp, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng liên đới đến cá nhân của bản thân khi hiệp hội, chính quyền Việt Nam ban hành hình thức xử lý vi phạm.

- Chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm, và chịu các hình thức xử lý vi phạm theo quy định của Hiệp hội NNN Chó giống Việt Nam (VKA) và Chính quyền Việt Nam nếu có sai phạm trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh, giấy tờ trong đăng ký giấy VKA pedigree, cũng như sai phạm trong bàn giao, chuyển nhượng chó cho người mua / người được chuyển nhượng.

- **Vi phạm lần thứ 01:** toàn bộ thông tin chó giống này sẽ bị hủy, người đăng ký và / hoặc chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước quyền đăng ký giấy pedigree và export pedigree với VKA trong 03 năm. Và người vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.

- **Vi phạm lần thứ 02:** toàn bộ thông tin chó giống này sẽ bị hủy, người đăng ký và / hoặc chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước tư cách thành viên hiệp hội, tước quyền đăng ký tham gia bất kỳ hoạt động thuộc sự quản lý của VKA, và hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc - dưới quyền VKA trong thời gian 03 năm. Và người vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại.

- **Vi phạm lần thứ 03:** toàn bộ thông tin chó giống này sẽ bị hủy, người đăng ký và / hoặc chủ nuôi / người nhân giống sẽ bị tước tư cách thành viên hiệp hội, và tước quyền đăng ký tham gia bất kỳ hoạt động thuộc sự quản lý của VKA, và hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc - dưới quyền VKA trong thời gian vĩnh viễn. Và người vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho người chịu thiệt hại./.

Hình minh họa:

